

Ga 11,19-27

11:19 Nhiều người Dothái đến chia buồn với hai cô Mácta và Maria, vì em các cô mới qua đời.

11:20 Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mácta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà.

11:21 Cô Mácta nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.

11:22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy".

11:23 Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại!"

11:24 Cô Mácta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết".

11:25 Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.

11:26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?"

11:27 Cô Mácta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian".

CON VẪN TIN THẦY

“Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian.” (Ga 11,27)

Suy niệm: Những người thân còn chưa hết đau xót bàng hoàng vì sự ra đi của La-da-rô, người em thân yêu, những tiếng khóc còn chưa dứt, những giọt lệ vẫn chưa khô, và chính Đức Giê-su cũng không tránh khỏi xúc động đến rơi lệ, chính khi ấy, Chúa Giê-su lại đặt vấn đề nhạy cảm này với chị Mác-ta: *“Chị có tin như thế không?”* Tin gì? Tin rằng *“ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết.”* Thế mà em mình đã chết, đã chôn được bốn ngày rồi! Tin thế nào bây giờ!!! Với lòng mến yêu kính phục dành cho Thầy, Mác-ta sẵn sàng thưa: *“Thưa Thầy có. Con vẫn tin.”* Thế nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng được Đức Giê-su lại truyền lệnh cát phiến đá đậy ngôi mộ để gọi La-da-rô người chết đã chôn được bốn ngày sống dậy từ trong mộ bước ra. Thêm một lần nữa, Đức Ki-tô rao giảng mâu nhiệm phục sinh, mâu nhiệm trung tâm điểm của đời sống Ki-tô giáo. Quả thật, đúng như thánh Phao-lô nói: *“Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng”* (1Cr 15,14).

Mời Ban: Đức Giê-su vẫn không ngừng hỏi bạn: *“Bạn có tin như thế không?”* Bạn trả lời thế nào với Ngài đây? Hành vi nào trong cuộc sống của bạn có thể làm chứng rằng bạn tin vào Đấng Phục Sinh, rằng bạn sẽ sống lại với Ngài? Mời bạn chia sẻ kinh nghiệm sống đó.

Sống Lời Chúa: Tìm cách thích hợp để diễn tả niềm tin phục sinh của bạn mỗi khi bạn tham dự một đám tang.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng phải đến trong thế gian.*